

ข่าวประชาสัมพันธ์

## วารสารศาสตร์ฯ มธ. จับมือองค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล หนุนพลังเยาวชนเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ให้เด็กไร้สัญชาติ

20 มีนาคม 2555-ปทุมธานี: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “ช่วยน้องหนึ่งคนให้มีตัวตนบนโลกใบนี้” ร่วมกับองค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนนักศึกษาร่วมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาของเด็กไร้สัญชาติผ่านการนำเสนอมุมมองและความคิดในผลงานภาพยนตร์สั้น พร้อมจัดเสวนา “ฝันให้ไกลไปให้ถึงซึ่งสัญชาติ” เพื่อเปิดพื้นที่พูดคุยและสะท้อนปัญหาเด็กไร้สัญชาติจากมุมมองนักวิชาการ สื่อมวลชนและเยาวชนที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิการมีสัญชาติ

รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน กล่าวว่า บทบาทของคณะฯ ต่อการเรียนการสอนด้านสิทธิเด็กมีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 คณะฯได้สร้างหลักสูตร “สื่อกับเด็ก” มุ่งหมายให้นักศึกษาที่เป็นว่าที่สื่อมวลชนในอนาคตมีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารเรื่องเด็กอย่างมีจริยธรรม ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษาได้หยิบยกประเด็นที่สื่อมวลชนปัจจุบันสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเด็กและนำเสนอประเด็นดังกล่าวผลิตเป็นผลงานตัวอย่างที่ส่งเสริมสิทธิเด็กจำนวน 3 ชิ้น นอกจากนั้นคณะฯยังได้จัดค่ายเด็กเท่าทันสื่อมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้คณะฯ ได้ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรจัดโครงการ “ช่วยน้องหนึ่งคนให้มีตัวตนบนโลกใบนี้” ขึ้นเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนักและเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาของเด็กไร้สัญชาติ และมีส่วนร่วมรณรงค์เรื่องดังกล่าวสู่สังคมผ่านการผลิตผลงานภาพยนตร์สั้น นอกจากนั้นยังได้จัดงานเสวนา “ฝันให้ไกลไปให้ถึงซึ่งสัญชาติ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิชาชีพสื่อมวลชน และเสียงจากเด็กที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิการมีสัญชาติซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน

ภายในงานเสวนา “ฝันให้ไกลไปให้ถึงซึ่งสัญชาติ” ที่จัดขึ้นวันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะมีการสะท้อนมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์เตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย หนึ่งในผู้บุกเบิกและคลุกคลีในเรื่องของเด็กไร้สัญชาติ คุณวรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ คุณวิลาสินีย์ ศุภรส ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อมวลชนที่คลุกคลีกับประเด็นเด็กไร้สัญชาติ และคุณวินัส สีสุข หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ผู้ทำหน้าที่จดทะเบียนการเกิด นอกจากนี้ภายในงานยังมีวงเสวนาของเด็ก

เยาวชนไร้สัญชาติและเยาวชนที่เพิ่งจะได้รับสัญชาติ โดยผ่านกระบวนการตรวจดีเอ็นเอจากจังหวัด เชียงราย ในประเด็นปัญหาการเป็นคนไร้สัญชาติ อุปสรรคต่อสิทธิด้านการศึกษา และชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ไปหลังได้รับสัญชาติไทย

จากข้อมูลของ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) พบว่าอุปสรรค ด้านกฎหมาย ความขัดแย้งระหว่างรัฐ และปัญหาชนกลุ่มน้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิการเป็นพลเมืองของรัฐ นั้นๆ ปัญหาดังกล่าวทำให้เด็กจำนวนมากมีสถานะไร้สัญชาติ ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรไร้รัฐอยู่ราว 12 ล้านคน ส่วนในประเทศไทยนั้นมีจำนวนประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงรายถึง 65,000 คน

องค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิเด็ก บรรเทาปัญหา ความยากจน ใน 50 ประเทศทั่วเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา จึงเชื่อว่าการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการแจ้ง เกิดนับตั้งแต่แรกเป็นหนึ่งในวิธีที่จะบรรเทาปัญหาเด็กไร้รัฐได้ มาร์ค เพียร์ส ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย องค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “เราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรจะเข้าถึงสิทธิในการเป็นพลเมือง ด้วย การแจ้งเกิดอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม ปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ไม่รู้อายุของตนเองเพราะพวกเขาไม่ได้ รับการแจ้งเกิดตั้งแต่แรก เป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของแพลนคือการสนับสนุนและช่วยเหลือให้ครอบครัว มีการแจ้งเกิดให้เด็กตั้งแต่แรกคลอด เพื่อช่วยให้เด็กเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการเข้าถึง การศึกษา และสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาล”

นอกเหนือจากงานเสวนาแล้ว คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนและองค์กรแพลน อินเตอร์ เนชั่นแนล ยังร่วมกันสร้างกิจกรรมต่อเนื่องที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปัญหาของเด็กไร้ สัญชาติ ในงานเสวนาดังกล่าวจึงมีการประกาศผลรอบคัดเลือกการประกวดภาพยนตร์สั้นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 5 เรื่อง พร้อมทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอแนวคิดก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ ห่างไกลจังหวัดเชียงรายเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของน้องๆ ที่เข้าไม่ถึงสิทธิการมีสัญชาติ และค่ายอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้เรื่องการผลิตภาพยนตร์สั้น พร้อมกันนั้นองค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ยังได้จัด กิจกรรมเฉลิมฉลองของวาระครบรอบ 75 ปีของการดำเนินการ ร่วมกับเครือข่ายในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศ

\*\*\*\*\*

#### รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ดวงแก้ว เรียงสวัสดิ์กิจ	อภิรดี ชำปนพงศ์
อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	ผู้จัดการงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	องค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานประเทศไทย
โทร. 6681 733 4807	โทร 6689 452 1611
E-mail: bonjourkaew@gmail.com	อีเมล apiradee.chappanapong@plan-international.org